



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
12 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook)

-ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ในไทย ว่า วันนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 3,351 ราย หายป่วยเพิ่ม 3 ราย หายป่วยสะสม 3,163 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 58 ราย ยังรักษาในรพ. 133 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ tnnthailand

-ศบค. อนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ตั้งแต่ 13 ส.ค. เป็นต้นไป ส่งผลให้ฟุตบอลไทยลีกทุกระดับ ที่จะแข่งขันในเดือน ก.ย. และต.ค.นี้ จะมีผู้เข้าชมได้จำนวนหนึ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ วันที่ 10 ส.ค. มีเที่ยวบินนำคนไทย นักธุรกิจ และผู้เดินทางมารักษาตัว จากต่างประเทศ 5 เที่ยวบิน ส่วนที่ สนามบินดอนเมือง เครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคล นำคนไทย 1 คนจากเมืองแอนเจลิซิตีส์ ฟิลิปปินส์ กลับถึงไทย ทั้งหมดหลังผ่านด่านคัดกรองโรคถูกนำตัวไป สถานกักตัวของรัฐ สถานกักตัวทางเลือกและรพ.ทางเลือก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์

-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศ กกร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 11 ส.ค. 2563 ให้ผู้ผลิตสามารถจำหน่ายได้ตามกลไกตลาดปกติ แต่ต้องขายปลีกไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท และหากเกิดวิกฤติการระบาดขึ้นอีก หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องพร้อมที่จะขายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนการส่งออกต้องขออนุญาตจากคกก. เฉพาะที่พิจารณาอนุญาตการส่งออกเช่นเดิม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

-แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหารือคุมเข้มแนวชายแดนไทย-มาเลย์ หลังพบการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ในมาเลเซียใกล้พรมแดน จ.สงขลา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานมอบรถยนต์ที่ตกค้างในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 คืนให้กับเจ้าของ คนไทย 14 คัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้อขับรถออกจากมาเลเซีย ข้ามฝั่งด่านพรมแดนสุโข-โกล ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จอดตากแดด 3 วัน ก่อนให้เจ้าของมารับคืน และเจ้าหน้าที่ต้องถูกกักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีเจ้าของแจ้งความจำนงให้ช่วยนำรถคืน 111 คัน ส่งคืนแล้ว 29 คัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยระดับประเทศ

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, workpointtoday, innnews, tnnthailand, mcot, nationtv, Nationweekend, thebangkokinsight, thaiPBS, js100, kapook)

-นายสนธิ แยมเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า ได้แจ้งเรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศตั้งแต่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบ โดยนักเรียนต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตาม หากมีการแพร่ระบาดของโรค ส่วนสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่น ควรงดเว้น ขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สพฐ.จะทำหนังสือกำชับโรงเรียนให้รับทราบ

#### 2.คลิพทหารสหรัฐฯ รั้งออกกำลังกาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล)

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศบค.ทบ. กล่าวถึงคลิพกลุ่มชายฉกรรจ์คล้ายทหารสหรัฐฯ 10 คน รั้งออกกำลังกายกลางชุมชนหลังสถานทูตสหรัฐฯ ในชอยร่วมฤดี โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับ ASQ ที่กักตัวของทหารสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทหารสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในพื้นที่ ASQ ที่จัดไว้ให้ โดยไม่มีกำลังพลคนใดออกนอกห้อง และจะเปิดห้องให้เฉพาะกรมควบคุมโรคตรวจอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้งต่อ 1 วันเท่านั้น อีกทั้งกองทัพก็ยังจัดเจ้าหน้าที่ดูแล และโรงแรมมีกล้องวงจรปิดติดตาม หากออกจากพื้นที่จะเป็นการกระทำผิดระเบียบและผิดกฎหมายด้วย

## ประเด็นข่าว

### 3.ชาวญี่ปุ่นติดเชื้อมากลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, nationtv.)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทราบจากข่าวมี 2 รายตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย ได้ประสานขอข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน จึงยังไม่สามารถระบุหรือทำการสอบสวนโรคได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thailandplus, thestandard, newtv, thaiPBS, js100, workpointtoday)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ประสานจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR national focal point) ของญี่ปุ่นทันที เพื่อสอบสวนโรค ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามบุคคลรายดังกล่าว พบว่า รายแรกเป็นชายไทย อายุ 24 ปี ไปทำงานก่อสร้างที่ญี่ปุ่น กลับไทยเมื่อ 7 ก.ค. เข้ารับการกักตัวที่ SQ ถึง 21 ก.ค. ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน จ.เชียงรายพักอยู่กับมารดาเพียง 2 คน ไม่ได้เดินทางไปไหน และวันที่ 29 ก.ค. ไปเกณฑ์ทหารโดยปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด เดินทางไปญี่ปุ่นอีกครั้งเมื่อ 31 ก.ค. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย กรุงฮานอย 1 ส.ค. เก็บน้ำลายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผลเป็นบวก และถูกส่งเข้าสถานที่กักตัวของรัฐ ได้แจ้งให้มารดาทราบและไปตรวจที่รพ.ใกล้บ้าน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ สสจ.เชียงรายติดตามผู้สัมผัสที่เป็นเพื่อน 3 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 28 คน รวม 32 ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด วันที่ 8 ส.ค. มารดาได้รับแจ้งว่ารพ.ในญี่ปุ่นตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง หลังกักกัน 7 วัน ผลตรวจเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง และอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักกันได้ จากผลตรวจครั้งที่ 2 เป็นลบ และการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่พบการติดเชื้อ จึงไม่น่าใช่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สำหรับรายที่ 2 เป็นชายญี่ปุ่น อายุ 47 ปี เดินทางจากไทย 8 ส.ค. ตรวจน้ำลายหาเชื้อที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย ผลเป็นบวก ได้ประสานงานผ่านกลไกกฏอนามัยระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างรอรายละเอียดการอาศัยและผู้สัมผัสที่อยู่ในไทย และยังประสานสำนักอนามัย กทม. เพื่อตรวจสอบที่อยู่และค้นหาผู้สัมผัส ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นเดียวกัน สำหรับวิธีการตรวจที่สนามบินในญี่ปุ่นใช้ คือ CLEIA (ChemiLuminescent Enzyme ImmunoAssay) โดยตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้รับรอง

### 4.ทุจริตโครงการกำลังใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-หลังจากรัฐบาลเปิดตัวโครงการ "กำลังใจ" ให้ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 1.2 ล้านคน ท่องเที่ยวฟรีในวงเงิน 2,400 ล้านบาท แห่ล่าจากวงการบริษัทที่เกี่ยวข้องรายหนึ่ง เปิดเผยว่า มีการเรียกรับและขอแบ่งผลประโยชน์ระหว่างนายหน้าคนกลาง บริษัทนำเที่ยว และ อสม. จากงบประมาณ 2,000 บาทต่อคน โดยแบ่งให้นายหน้าที่เป็นคนติดต่อและดำเนินการ 1,000 บาท บริษัทนำเที่ยว 500 บาท และ อสม. 500 บาท ในลักษณะการนำชื่อ อสม.มาใช้เพื่อรับสิทธิเดินทางและเบิกเงินจากรัฐ โดยไม่มีการเดินทางจริง

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการกำลังใจกำหนดให้บริษัทนำเที่ยว 1 ราย รองรับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 3,000 คน ทุกชั้นตอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถให้นายหน้าเข้ามาแบ่งผลประโยชน์ได้ หาก อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พบบริษัทนำเที่ยวทำผิดเงื่อนไขสามารถร้องเรียนได้ หากตรวจสอบพบว่าผิดเงื่อนไขจริงจะขึ้นแบล็กลิสต์ ถอนสิทธิ์ไม่ให้เสนอขายรายการนำเที่ยวผ่านโครงการ และสงวนสิทธิ์ไม่โอนเงินให้บริษัทนำเที่ยวด้วย

### การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-องค์การอนามัยโลก ตรวจสอบการทดลองวัคซีนทั่วโลก 165 รายการ มี 6 รายการอยู่ในระดับ 3 อย่างไรก็ตาม เตือนว่า วัคซีนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยชี้ให้เห็นว่าแม้โรคโปลิโอและโรคหัดจะมีวัคซีนป้องกัน แต่ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-บ. ชีโนวัค ไบโอเทค ของจีน เริ่มทดลองวัคซีนโควิด-19 ระยะสุดท้ายในคนที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาร่วมกับบ. ไบโอ ฟาร์มา ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ชื่อ CoronaVac หรือ PiCoVacc นอกจากอินโดนีเซีย CoronaVac ยังอยู่ระหว่างทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิล โดยมีผู้เข้าร่วมทดลองถึง 9,000 คน สำหรับการทดลองในอินโดนีเซียมีผู้สมัครเข้าร่วมทดลอง 1,215 คน ใช้เวลาทดลอง 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (newtv, tnnthailand, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์)

-ประธานาธิบดีรัสเซีย อนุมัติวัคซีนไวรัสโควิด-19 ชื่อ Sputnik V พร้อมระบุว่า ลูกสาวของเขาได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้ว โดยหลังฉีดมีไข้เล็กน้อย แต่หลังจากนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยรัสเซียมองว่าตนเป็นประเทศแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน และได้รับการอนุมัติให้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผลการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ม.ดุ ในสหรัฐฯ ระบุว่า การใช้หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยแยกหน้ากากที่ใช้เป็น 14 ประเภท และพบว่าหน้ากากทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 ได้ดีที่สุด ส่วนผ้าพันคอและหมวกไหมพรมคลุมหน้าป้องกันได้น้อยมาก ด้าน นายทอม ไพรเดน อดีต ผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ แนะนำให้ผลิตและแจกจ่ายหน้ากากทางการแพทย์มากขึ้น หลังรัฐบาลสหรัฐฯ กระตุ้นให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากทางการแพทย์ที่สงวนไว้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

## ประเด็นข่าว

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, xinhuthai, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, จส.100, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight, workpointtoday, tnnthailand, thestandard, nationtv, thaiPBS)

-**องค์การอนามัยโลก** รวมยอดผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีผลตรวจเชื้อประเภท PRC เป็นลบ และมีสัญญาณทางคลินิกที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศคาซัคสถาน เข้ากับยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้าน จนท.อนามัยโลก ระบุ ผู้ป่วยโควิด-19 หมายเลขศูนย์อาจไม่ได้อยู่ที่เดียวกับผู้ป่วยกลุ่มก้อนแรก

-**ออสเตรเลีย** นายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอร์ริสัน กล่าวว่า มาตรการปิดพรมแดนระหว่างรัฐในออสเตรเลียควรมีต่อไปจนถึงช่วงปลายปีนี้ เพื่อคงระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีผู้ป่วยใหม่ 22 ราย ประมาณ 1 ใน 3 เป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มที่โรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาต้นตอของการระบาดได้

-**สหภาพยุโรป** อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจาก 11 ชาติ คือ ออสเตรเลีย, แคนาดา, จอร์เจีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, รัสเซีย, เกาหลีใต้, ตุรกี, อูรุกวัย และไทย สามารถเดินทางเข้าอียูได้

-**นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ในครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ถือเป็นกรณีติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกในรอบ 102 วัน

-**สหรัฐฯ** เผย วัคซีนหรือการรักษาโควิด-19 ที่คิดค้นโดยสหรัฐฯ จะแบ่งปันให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอย่างเป็นธรรม เมื่อความต้องการของสหรัฐฯ เพียงพอแล้ว

-**เม็กซิโก** ผู้เสียชีวิตเกิน 53,000 ราย สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

-**แคนาดา** ผู้ติดเชื้อ 505 รายที่ได้รับการยืนยันผลตั้งแต่ 4 ก.ค มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่สาธารณะใน 61 เมืองของ 7 รัฐในแคนาดา

-**อิหร่าน** ประธานาธิบดีเตือนว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในอิหร่านจะอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน จนกว่าจะมีวัคซีน

-**ญี่ปุ่น** มีผู้ติดเชื้อภายในรอบวัน 842 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 13 วัน ที่จำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่าหลักพัน

-**อินเดีย** ผู้ป่วย 2,268,675 ราย เสียชีวิตสะสม 45,257 ราย

-**กัมพูชา** ระงับเที่ยวบินจากฟิลิปปินส์ชั่วคราว หลังประกาศระงับเที่ยวบินจากมาเลเซียและอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้

-**เวียดนาม** ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขยายมาตรการเว้นระยะห่างในดานังอีก 2 สัปดาห์

-**กัวตาน** ปิดประเทศหลังพบผู้ป่วยโควิด-19 กลับมาป่วยซ้ำ และมีประวัติเดินทางไปหลายที่

-**นิวซีแลนด์** ประกาศล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

-**ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อสะสม 139,538 ราย สูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**คิวบา** กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 93 ราย

-**อินโดนีเซีย** เริ่มการทดลองวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ที่ผลิตในจีนในมนุษย์แล้ว

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 20,256,547 ราย เสียชีวิต 738,937 ราย รักษาหาย 13,120,470 ราย ประเทศสหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิต เป็นอันดับ 1

### บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์เหาะพาที

-กล่าวว่า ความสำเร็จของไทยเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวของทุกๆ ฝ่ายในประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นกระทรวงที่มีระบบที่ดีที่สุดก็ยอมรับว่าความสำเร็จครั้งนี้มาจากความร่วมมือของประชาชนทั่วประเทศ จากนั้นไปถึงเวลาที่ฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนต้องร่วมมือกันเหมือนที่สู้โควิด

### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตงบบัตรทอง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า1

-การดำเนินการกับขบวนการทุจริตงบบัตรทองภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐหลากหลายองค์กร เป็นกรณีตัวอย่างการทำงานที่น่าสนใจ ซึ่งสปสข.ระบุว่า ตรวจพบความผิดปกติมานานแล้ว แต่เพิ่งเอาผิดตามกฎหมายเพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ นำเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการหลายคณะ ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสข. สั่งให้มีการตรวจสอบขยายผลอย่างเข้มข้น รวมถึงทุกกองทุน ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จะต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวด ไม่ให้มีการทุจริตและรั่วไหลเป็นอันขาด โดยขณะนี้ สปสข. ยืนยันการทุจริตของหน่วยบริการ ได้ทั้งสิ้น 86 แห่ง และตั้งเป้าขยายผลไปคลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกทันตกรรมทุกแห่งใน กทม. โดยตรวจสอบย้อนหลัง 10 ปี

### สธ.ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์) สวท.

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1.การเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนมีบุตรให้ประชาชนทุกสิทธิ โดยเพิ่มการตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสให้กับคู่รักที่วางแผนมีบุตร หรือตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์ 2.จัดภาวะมีบุตรยากเป็นโรค ควรได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการลาป่วยเพื่อเข้ารับการรักษ สิทธิการตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก หากพบนำเข้าสู่วิธีการรักษารักษาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดสิทธิประโยชน์ และแผนปฏิบัติการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

## ประเด็นข่าว

**ปลาหมึกแห้งปนเปื้อนแคดเมียม**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์(ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, newtv.)

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผยผลตรวจสอบปลาหมึกแห้งพบการปนเปื้อนของแคดเมียม ได้ร่วมกับ สสจ.เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์ หากพบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**โรคพิษสุนัขบ้า**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 3 ด้าน การป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ในคน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอนของพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

**10 วิธี พ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaiquote, สวท.

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย พ่อสามารถสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง 10 วิธี ดังนี้ 1.ให้กำลังใจแม่ขณะให้นมลูก 2.ให้ลูกได้อยู่กับแม่มากที่สุด ต้องยอมรับว่าแม่จะมีเวลาให้พ่อน้อยลง 3.ขณะแม่กำลังให้ลูกดูดนม ควรหาโอกาสอยู่ร่วมพูดคุย ให้กำลังใจ สัมผัส ช่วยประคับประคองลูก 4.มีความอดทนและเข้าใจ 5.ช่วยทำงานบ้าน จ่ายตลาด จัดอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อม ช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้ลูก 6.ขณะแม่เครียด เหนื่อย หงุดหงิดใจ ให้พ่อช่วยปลอบเพื่อช่วยให้สบายใจ นวดแม่เบา ๆ บริเวณคอ ไหล่ และหลัง 7.หากมีลูกมากกว่า 1 คน พ่อจะเป็นหลักในการดูแลลูกฯ 8.แสดงความรักแก่แม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยมทำ 9.ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของแม่ตลอดระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ 10.ห้ามซื้อขวดนม หัวนมปลอม หรือนมผสมเข้าบ้านเด็ดขาด

**ข่าวปลอมสมุนไพรมันของพยาบาลรักษา มะเร็ง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-กรณีมีการแนะนำสมุนไพรมันของพยาบาลใช้รักษาโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงว่า ชันทองพยาบาลมีกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ แต่เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น และยังไม่มีความชัดเจนว่าช่วยรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา

**เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ มี 6 กระบวนการหลัก ได้แก่ พม. ก.สาธารณสุข ก.แรงงาน ก.ศึกษาธิการ ก.มหาดไทย และก.การอุดมศึกษา ร่วมขับเคลื่อนมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนทุกวัยให้มีคุณภาพใน 4 มิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**กัญชาทางการแพทย์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายสุพวงค์ กิติภักย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนา กัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และกล่าวถึงแนวทางในการขยายการเพาะปลูกกัญชาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละอำเภอ นำร่องอำเภอละ 1 วิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ ลงทุนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูก และศูนย์วิจัยฯ รวบรวมและตรวจสอบมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงในการนำไปใช้ปรุ้งยาไทย 16 ตำรับ หากขยายผลสู่ชุมชนในแต่ละวิสาหกิจ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยดังกล่าวได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และควบคุมการผลิตได้มาตรฐานทุกประการ

**กรม.สัญญา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ผวจ.ระยอง เรียกประชุมคณะกรรมการ 8 ฝ่ายที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อเตรียมจัดประชุม กรม.สัญญาที่ จ.ระยอง 24-25 ส.ค. 2563 โดยวันที่ 24 ส.ค. เป็นการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเพื่อรับฟังปัญหาต่าง ๆ ส่วนวันที่ 25 ส.ค. เป็นการประชุมกรม.สัญญา ณ โรงแรมคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

